

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
รับที่ 4299  
วันที่ 9 พ.ย. 2564



UTCC  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล  
Academy of public & Enterprise Policy and Regulation (APaR)

APaR ๑๙๒/๒๕๖๔

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล: ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา

ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล: ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลตามความมุ่งหมาย และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การละเมิด ผลกระทบ และเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิ รวมถึงการวิเคราะห์ การพัฒนา การรับรอง โดยศึกษาเปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ ช่องทางในการใช้สิทธิ และอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยกับองค์กรศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล

ในการนี้คณะผู้จัดงานเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความรู้และประสบการณ์ตลอดจนเข้าใจข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล: ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ระบบ Zoom Webinar) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ <https://forms.gle/beapDSDJnDYJGUnz9> หรือสแกนคิวอาร์โค้ด และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line: @apar-utcc โทร ๐๙๐ ๓๑๓ ๙๗๐๖ อีเมล [apar@utcc.ac.th](mailto:apar@utcc.ac.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมหรือมอบหมายผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา ข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ดร.ณัฐริกา แชน)

คณบดีคณะนิติศาสตร์ /หัวหน้าโครงการฯ  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



QR Code ลงทะเบียน

ผู้ประสานงาน: คุณนาซีพะที โต๊ะเจ๊ะ  
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๙๗ ๖๘๐๕/๐๙๐ ๓๑๓ ๙๗๐๖  
โทรสารหมายเลข ๐๒ ๒๗๗ ๔๔๙๑  
อีเมล [apar@utcc.ac.th](mailto:apar@utcc.ac.th)

กำหนดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา  
 โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล  
 ในสังคมยุคดิจิทัล: ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”  
 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564  
 ประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom

เวลา	กำหนดการ
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม
09.00 - 09.10 น.	กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ โดย ผศ.ดร.ณัฐริกา ไขน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้จัดการโครงการฯ
09.10 - 09.15 น.	กล่าวเปิดงานประชุมฯ โดยผู้แทนจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
09.15 - 10.30 น.	นำเสนอสรุปผลการศึกษา “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล: ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ” <ul style="list-style-type: none"> <li>• แนวคิดและทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>• การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย</li> <li>• สรุปผลการศึกษาศาการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ</li> </ul> โดยคณะที่ปรึกษาโครงการฯ
10.30 -10.45	พักการประชุม
10.45 - 11.45 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล                              โดย ผศ.ดร.ณัฐริกา ไขน                              คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้จัดการโครงการฯ</li> <li>• วิพากษ์แนวทางในการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล                              โดย ผู้วิพากษ์ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา                              อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ผลกระทบทางสังคมกับการบังคับสิทธิความเป็นส่วนตัว                              โดย วิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์                              หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>
11.45 - 12.00 น.	รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม
12.00 น.	สรุปการประชุมและปิดการประชุม

หมายเหตุ

กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม